

SGP – อาจะยังพอได้...(อีกสักวัน)

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... จั่วหัวมาแบบนี้ ไม่ได้เอ่ยถึง หรือ พาดพิงไปในทางการเมือง หรือทางการอะไรเลยนะครับ แม้ว่า ต่อให้ไม่ต้องรอวันที่ 26 มีนาคม นี้ ที่จะมีประกาศย่อยๆ ของทางการออกตามมา เหนือเมฆเห็นอาการของหุ้นแล้ว ดูท่าจะยังไม่เอาไหนเหมือน(...) นั่นแหละครับ... จริงๆ ถ้าประกาศอะไรแล้วชัดเจนในคราวเดียว มีความชัดเจนในคราวเดียว ตลาดก็จะประเมินกันได้อีกว่า แนวโน้มจะไปทางไหน ดังนั้น วันนี้ ก็น่าจะเป็นวันที่พอจะเล่น หรือเก็งกำไรได้เป็นบางตัว หรือ อาจจะหลายๆ ตัวเสียด้วยซ้ำ แบบว่า เล่นเพื่อรอ โดยอาจจะอาศัยในกรอบของหุ้นแต่ละตัว อาจจะกรอบการแกว่งในทางเทคนิคที่เห็นๆ หรืออาจจะกรอบการแกว่งตัวในวันวานของหุ้นแต่ละตัว หรือ อาจจะขอขึ้นไปทดสอบเป้าหมายแนวต้านที่มีแล้วรอความชัดเจนในมาตรการต่างๆ แล้วประเมินแนวโน้มกันอีกที... พอดีกว่า ยิ่งกล่าวอะไรมาๆ เข้านั้นเหมือนจะอินเข้าไปในสภามากขึ้น เดี่ยวจะไม่รอดเสียก่อน... แต่อย่างไรก็ตาม วันวานนั้น เหนือเมฆได้เอาเรื่องของตลาดมาว่ากันไปแล้ว ซึ่งเหนือเมฆก็ยังคงเข้าข้างการเป็น คลื่น 4 มากกว่าไว้ก่อน แม้ว่าจะมีโอกาสเป็นคลื่น 2 ใหญ่ ด้วยก็ตาม... แต่ถ้ายังไม่เข้าเงื่อนไข ก็ยังคงให้ว่าเป็น คลื่น 4 (ไม่ใช่ 4 ใหญ่ นะ)... แล้วยังมองไว้ว่า ระดับการแกว่งตัว ณ ขณะนี้ เริ่มจะอยู่ในปลายๆ คลื่น 4 แล้วยังคง หรือระดับ 1000-950 นั้น อาจจะเป็นระดับนำสนใจ ของปลายคลื่น 4 ถ้าจะลงมากกว่านี้ ก็ตั้งเงื่อนไขไว้ ไม่ต่ำกว่า 925 หรือถ้าจะเอากลมๆ เลข ก็ 920 แล้วแต่เร็วๆ ทันที ก็พอได้... ความชัดเจนจะมา ราคาที่ลง จะเริ่มอ่อนแรง

ดูตามเกม... ก็อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นนั่นแหละครับ ถ้ามีกรอบในการเล่น หุ้นบางตัว ก็จะเล่นในกรอบที่มี หรือ วันวานแกว่งอย่างไร ก็อาจจะแกว่งอย่างนั้น ... แต่ SGP เหมือนจะขอทดสอบแนวต้าน

แนวรับ : ... 7.05-6.85 (ต่ำกว่า 6.65 นั้น ถือว่าไม่สวย)

เป้าหมาย : ... 8.00-8.50 หรือ อาจจะมีลุ้น 9.0 (1-2 วัน)

Price Chart...(SGP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SGP... ถ้าหากใครจะมองว่า ช่วงเดี๋ยวนี้นี้มีความน่าจะเป็น หรือ โอกาสที่จะทำรูปแบบตัว V ก็ถือว่ามองแบบนี้ได้นะครับ... ซึ่งแนวต้าน หรือเป้าหมายของตัว V ก็จะอยู่ที่ 9.0 ได้ แต่ถ้าจะเอาแบบอ่อนใจหน่อยก็มองชายพื้นที่ 8.0-8.50 ไว้ก่อนก็ได้... แล้วในช่วงนี้หุ้นที่เป็นแนวโน้มหลักๆ ขาขึ้นนั้น แทบจะหายากจนแปลว่า การเล่นหุ้นระยะนี้ เราต้องรู้ว่าสราเล่นในซาลงแล้วอย่างนี้เหนือเมฆเคยกล่าว มันไม่เหมือนในขาขึ้นถ้ามรสาลงนั้น มันอาจจะขึ้นเพื่อลง ดังนั้น ขึ้นมาก็ขายหรือขายไปก่อน จนกว่าขาขึ้นจริงจะกลับมา... แต่ถ้าลงหรือไม่ขึ้น แล้วเกิดหลุดระดับนี้สำคัญลงมาก่อนด้วยต้องขาย หรือเอาตัวรอดก่อนนะ มันอาจไม่ลงเพื่อขึ้นนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรตีพิมพ์หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้จัดทำ การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน